

ระบายสต็อกฤดูยางรูป3บาท

กยท.ชี้เลห์พ่อค้าสั่งเดินหน้าต่อ/บักวงการพร้อมแข่ง

“ฉัตรเฉลิม” ยันไม่เบรก เร่งล้างสต็อกยาง 3.1 แสนตัน หลังราคา ยางรูปตกลงกว่า 3 บาทต่อกก. แฉเป็นลูกเล่นพ่อค้าอย่าหลงกล เล็งขาย ช่วงนี้รัฐขาดทุนน้อยหวังปลดล็อก ต้นราคาขยับ ชาวสวนไวหลังกำลัง ได้ราคาดี “ธีรัช” ยันทยอยขาย เล็งพลิกกำไรจากการขาย รายใหญ่” “ไทยฮั้วฯ-วงศ์บัณฑิต” พร้อมแข่ง

พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธาน กรรมการ (ประธานบอร์ด) การยาง แห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงสถานการณ์ราคา ยาง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในส่วนของยางแผ่นดิบอยู่ที่ ราคา 74.12 บาท/กิโลกรัม ปรับตัวลดลง จากวันก่อน 1.47 บาท/กิโลกรัม และยาง แผ่นรมควันอยู่ที่ 76.21 บาท/กิโลกรัม ปรับตัวลดลง 2.28 บาท/กิโลกรัม ซึ่งไม่ แน่ใจว่าราคายางในขณะนี้ป็นราคาจริง หรือเป็นราคาปั่นจากนักเก็งกำไร หรือผู้ค้า เพื่อให้ได้ของราคาถูก หลังจากที กยท. ได้เตรียมเปิดประมูลเพื่อระบายยางเก่า ในสต็อก 3.1 แสนตัน ดังนั้นขอให้ชาวสวน ใจเย็นอย่าหลงกล เพราะการเตรียมเปิด ประมูลยางในสต็อกทาง กยท.ดำเนินถึง

ผลประโยชน์ของชาวสวนเป็นหลัก ซึ่ง หากรัฐบาลขายในช่วงนี้ขาดทุนน้อย และเชื่อว่าส่งผลดีต่อราคายางในอนาคต

“ผมและทางบอร์ด ได้คิดอย่าง รอบคอบดีแล้วในการที่จะเปิดประมูล ขณะ นี้ได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าการ กยท. ทยอย ขาย ไม่ขายล็อตใหญ่ เพื่อไม่ให้ส่งผล กระทบกับเกษตรกร”

สอดคล้องกับ ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ที่เปิดเผยว่า กยท. จะเปิดประมูลขายยาง แผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง STR 20 และยางอื่นๆ ซึ่งเป็นยางที่รับซื้อจาก เกษตรกร สถาบันเกษตรกรจำนวนประมาณ 3.1 แสนตัน จากโครงการพัฒนาศักยภาพ สถาบันเกษตรกรฯ และโครงการสร้างมูล

ภัณฑ์กันชนฯ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ยาง โดยการเปิดประมูลแต่ละครั้ง จะใช้ กระบวนการจัดประมูลทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาผู้ซื้อที่ให้ราคาสูง ที่สุด จะมีการประกาศราคาขั้นต่ำสุดอย่าง ชัดเจนด้วยการอ้างอิงราคาสำนักงาน ตลาดกลางยางพารา ณ วันก่อนที่จะ ประมูล 1 วัน ในส่วนคุณภาพยาง จะเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิจัยยางกำหนด ซึ่งผู้ประมูลจะต้องซื้อหมายเหตุเปิด การประมูล หากพบว่ามีการที่เสื่อม คุณภาพปะปน ก็จะลดหลังราคาตามหลัก เกณฑ์ต่อไป ฉะนั้นการเปิดประมูลครั้ง นี้ มีขั้นตอนกระบวนการอย่างเป็นธรรม โดยรอบแรกจะเปิดให้ผู้ลงทะเบียนได้ ทดสอบระบบ และรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นี้ ณ อาคาร 1 การยางแห่งประเทศไทย

นายสังเวียน ทวดห้อย กรรมการ ใน กยท. กล่าวว่า สาเหตุที่บอร์ด จำเป็น ต้องขายยาง เนื่องจากภาวะค่าเช่าคลัง เก็บยางพาราเวลานี้ตกเดือนละ 28 ล้าน บาท อีกทั้งยางก้อนนี้ก็เหมือนหนาม ทิ่มแทง หากไม่ดึงออกก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อราคา ยาง ดังนั้นขอให้ชาวสวนยอม เจ็บในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า เพราะไม่ เช่นนั้นก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหายาง ราคาตกได้ มองว่าการขายยางในครั้งนี้ จะขาดทุนน้อย หรืออาจจะพลิกมีกำไร ขึ้นมาได้

ขณะที่นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบัน เกษตรกรยางแห่งประเทศไทย (สยท.) กล่าวว่า ก่อนที่ กยท.จะมีประกาศระบาย

ยางในสต็อก ราคา ณ วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ราคา ยาง ณ ตลาดกลาง ยางพารา อ.หาดใหญ่ ปรับตัวสูงขึ้นทั้ง ยางแผ่นดิบที่ขยับขึ้นไปอยู่ที่ 77.25 บาท/ กิโลกรัม และยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ 80.29 บาท/กิโลกรัม สูงสุดในรอบ 3 ปี แต่หลังจาก กยท.ประกาศระบายยาง ราคา ยางแผ่นดิบ ณ วันที่ 20 ธันวาคมลดลง เหลือ 74.12 บาท/กิโลกรัม หรือลดลง 3.13 บาท และยางแผ่นรมควันชั้น 3 ลดลงเหลือ 76.21 บาท/กิโลกรัม หรือลด ลง 4.08 บาท/กิโลกรัม

“ขณะนี้อยู่ในช่วงเปิดกรีต และ ยางภาคใต้กำลังออก ชาวสวนกำลังได้ เงิน กยท.บริหารอย่างนี้ไม่โอเค เอื่อพ่อค้า หรือถ้าจำเป็นจะขาย ก็ขายได้ แต่ควรจะทำประชาสัมพันธ์ให้รอบคอบ เช่น จะ ต้องส่งมอบยาง ในช่วงยางปิดกรีตคือใน ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 ถึงจะ ไม่กระทบราคาขายเช่นปัจจุบัน”

ด้าน ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด หนึ่งในผู้ส่งออกยางรายใหญ่ กล่าว ว่า บริษัทพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลซื้อ ยางยางในสต็อกเพื่อสนองนโยบายรัฐ และเพื่อให้รัฐได้ผลประโยชน์สูงสุด โดย ได้ราคาดีขึ้นจากการขายในครั้งนี้ เช่น เดียวกับนายหลักชัย กิตติพล ประธาน บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ที่เผย ว่า พร้อมจะลงแข่งประมูลแย่งซื้อยาง เพื่อให้รัฐบาลได้ราคาดีที่สูงสุด